

1. Hỏi: Ma túy là gì?

Đáp: Theo từ điển tiếng Việt (từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Trung tâm Từ điển học 1996, trang 583) thì Ma túy là tên gọi chung các chất có tác động gây rối loạn thái độ người, dễ nghiện, dùng quen thành nghiện.

Những chất gây nghiện có thể được chia thành cây thuốc và như cây Anh Túc (cây thuốc phiện), cây Côca, cây khác... và những chất gây nghiện kích thích thần kinh khác như Amphetamin, LSD được sản xuất từ các tiền chất, hoá chất. Những chất kích thích thần kinh đó, trong thuật ngữ tiếng Việt ta có thể gọi là chất ma túy hàng thần.

Theo Liên Hợp Quốc thì “ma túy là chất hoá học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo, khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ có tác động làm thay đổi tâm trạng, ý thức trí tuệ của con người, làm cho người bị lệ thuộc vào các chất đó, gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng. Do vậy, việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các chất đó phải được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật và chịu sự kiểm soát của cơ quan báo vệ pháp luật”.

Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 21-12-1999, đã quy định các tội phạm về ma túy. Theo đó, ma túy bao gồm như a thuốc phiện, như a cần sa, cao côca, lá hoa, quỳ cây cần sa, lá cô ca, quỳ thuốc phiện khô, quỳ thuốc phiện tươi, hêrôin, côcain, các chất ma túy khác tự nhiên, các chất ma túy khác tổng hợp.

Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội thông qua ngày 9/12/2000 quy định: Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hàng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

Như vậy, chất ma túy được xác định và có tên gọi riêng trong khoa học. Danh mục các chất ma túy, tiền chất và các chất hoá học dùng để điều chế các chất ma túy (bao gồm danh mục quy định trong Công ước 1961, 1971, 1988 của Liên Hợp Quốc về kiểm soát ma túy) gồm 225 chất ma túy và 22 tiền chất. Để xác định có phải là chất ma túy hay không, hoặc là chất ma túy gì thì phải trình cơ quan giám định.

Tại quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam chúng ta có thể hiểu:

Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể con người, nó có tác động làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó, khi đó gây tổn thương và nguy hại cho người sử dụng và cộng đồng.

2. Hỏi: Phân biệt "chất gây nghiện" và "chất hàng thần" với "thuốc gây nghiện" và "thuốc hàng thần"?

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

thái tâm lý, sa sút về tinh thần, thay đổi nhân cách.

Hậu quả xa lánh nếp sinh hoạt lành mạnh như: học tập vui chơi, lao động, thể thao, yêu thích nghệ thuật, bè bạn. Hậu quả sống dốt, cách biệt xa lánh mọi người, xa lánh bạn bè, chỉ tìm bạn nghiện để chơi và cùng nhau sống đời ma túy hậu quả cấu gột, nói dối, ăn cắp, gây xung đột với bố mẹ, anh chị em, vợ con.

- Nghiện ma túy làm tổn hại đến tình cảm và hạnh phúc gia đình

Do tính tình nóng nảy nghiện ma túy hay thay đổi và do mâu thuẫn về quy định, nên hậu quả luôn chống lại người thân trong gia đình, hay gây gổ, cấu gột, lừa dối, đến đến tình cảm sống, xung đột trong gia đình ngày càng tăng. Có người nghiện đã đánh đập cha mẹ, hành hạ vợ con, gây tội ác với bà con lối xóm, xã hội... gây mất trật tự an toàn xã hội.

- Nghiện ma túy ảnh hưởng đến sự phát triển nội tạng.

Lúc mới sống đời ma túy hậu quả gây kích thích tình dục, vì vậy dễ thỏa mãn nhu cầu, đời sống có thể quan hệ với gái mại dâm, cho nên rất dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục: lậu, giang mai, HIV.

Khi đã nghiện ma túy nặng, các hoóc môn sinh dục bị suy giảm nên sinh con kém yếu, trí tuệ chậm phát triển.

Đôi khi phụ nữ có thai, nghiện ma túy có thể đến đến xảy thai, thai lâu, đẻ non, suy dinh dưỡng bào thai, gầy gò, kém yếu, khó nuôi, chậm phát triển về thể lực và trí tuệ.

- Đôi khi hậu quả nghiện ma túy có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.

Phụ nữ có lây nhiễm chlamydia hoặc hai con đường: đường tình dục và đường máu. Lúc mới nghiện ma túy người nghiện ma túy dễ dàng kích thích tình dục, dễ thỏa mãn nhu cầu người đã quan hệ với gái mại dâm, nên rất dễ bị lây nhiễm HIV/AIDS và truyền bệnh này từ người này sang người khác. Khi tiêm chích ma túy, đôi khi hậu quả hậu quả dùng chung bơm kim tiêm mà không khử trùng hoặc không rửa qua loa không đảm bảo yêu cầu sinh, vì vậy hậu quả rất dễ lây nhiễm HIV/AIDS (Viết Nam 65% người nhiễm HIV/AIDS là người nghiện ma túy).

5. Hỏi: Ma túy gây tác hại tới kinh tế như thế nào?

Đáp: Nghiện ma túy gây, tổn hại lớn về kinh tế cá nhân thân, gia đình, xã hội. Người nghiện ma túy như trung bình mỗi ngày dùng 50.000 đồng để mua ma túy; người nghiện nặng dùng tới trên 100.000 đồng. Bản thân người nghiện do sống khổ cực sút, khả năng lao động kém, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định nên phải bỏ việc tìm kiếm gia đình hoặc trở về quê để kiếm tiền bán rởm việc tìm kiếm mua ma túy.

Chi phí đi học trở về của người rớt học kém. Số tăng nhanh của số người nghiện đòi hỏi phải có nhiều cơ sở cai nghiện ma túy và các dịch vụ chữa trị khác, do vậy gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế của Nhà nước ta.

Ma túy còn gây ra hàng loạt những thiệt hại gián tiếp mà xã hội phải gánh chịu như: thiệt hại kinh tế do sản phẩm thu nhập bị mất đi vì người lao động hay ốm, đau, chột, năng suất lao động giảm. Do vậy, thu nhập quốc dân giảm trong khi chi phí cho phòng và chăm sóc y tế xã hội lại tăng; chi phí đào tạo cán bộ, công nhân có tay nghề thay thế những người nghỉ cũng tăng lên.

6. Hỏi: Ma túy gây tác hại cho xã hội như thế nào?

Đáp: Nghiện ma túy có tác hại lớn đối với con người và xã hội. Ma túy và nghiện ma túy đã và đang là thảm họa chung của loài người. Tổng giám đốc Liên Hợp Quốc, ngài Boutros Gali - nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã đánh giá: "Trong những năm gần đây, tình trạng nghiện hút ma túy đã trở thành hiểm họa của toàn nhân loại. Không một quốc gia, dân tộc nào thoát ra khỏi vòng xoáy khủng khiếp của nó để tránh khỏi những hậu quả do nghiện hút và buôn lậu ma túy gây ra. Ma túy đang làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tham nhũng, vượt cả những rào cản, tài chính, huỷ diệt những tiềm năng quý báu khác mà là rào cản để huy động cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đem lại niềm no, hạnh phúc cho mọi người. Ma túy đang làm suy thoái nhân cách, phung phí, tàn phá cuộc sống yên vui gia đình, gây xói mòn đạo lý, kinh tế, xã hội... Nghiện thuốc, ma túy còn là tác nhân chủ yếu thúc đẩy căn bệnh thế kỷ HIV/DS..."

7. Hỏi: Tác hại của nghiện ma túy ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như thế nào?

Đáp: Đều có liên quan đến ma túy, hàng loạt những người nghiện đã phạm tội trọng tội, cướp bóc, giết người, buôn bán ma túy... Qua thống kê được biết, 70% số vụ phạm tội hàng năm là do người nghiện ma túy gây ra hoặc có liên quan đến ma túy. Trong số những người bị bắt hàng năm vì phạm tội, có tới 30% đến 50% số người phạm tội về ma túy.

Do bị kích thích sau khi sử dụng chất ma túy, nhiều người đã phạm các tội về gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, đua xe trái phép, vi phạm luật lệ giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng v.v...

8. Hỏi: Thế nào là người nghiện ma túy?

Đáp: Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thu được gây nghiện, thu được những hậu quả và bị lệ thuộc vào các chất này.

Người nghiện ma túy có các đặc trưng sau:

- Có sự ham muốn không ngừng tìm kiếm và phải sử dụng nó bất kể giá nào.
- Có khuynh hướng tăng dần liều dùng (liều dùng lớn sau cao hơn liều dùng trước) mà không có tác dụng.
- Tâm sinh lý bị lệ thuộc vào tác dụng của chất đó.

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

- Thiệt hại của xã hội từ việc nghiện các triện chống nhện : uồn oai, hện huyện tấp, lên cộn co giện t, đau độn và có thể làm bện t cộn độn u giện miện là có chện t ma tuý độn dùng.

9. Hỏi: Nguyên nhân độn độn nghiện ma tuý trong thanh thiện u niên hiện nay?

Đáp: Có các nguyên nhân sau đây:

1. Nguyên nhân vện phía gia độn

Gia độn là nộn độn a trộn sinh ra và lộn lên, vì vộn y môi trộn ng cuộn c sộn ng gia độn có nhện hộn ng rộn t lộn độn sộn hình thành và phát triện tâm lý cũng nhện nhân cách cộn a trộn. Không khí gia độn rộn t quan trộn ng, nhện hộn ng lộn độn quá trình tiộn cộn và trộn thành độn i tiộn ng nghiện cộn a thanh thiện u niên. Nghiện độn a trộn mà cha mộn có mộn i qua hộn phúc tiộn nhện : ly thân, ly hôn... có xu hộn ng nghiện cao hộn n. Nghiện gia độn độn u kiộn kinh tế khá giộn mà nuộnng chiộn u thái quá độn cho con em mình có độn u kiộn giao du, chộn i bộn i quá trộn cũng rộn t độn bộn mộn c nghiện. Sộn buộnng lộn ng quộn lý, ít quan tâm độn con cái hay nuộnng chiộn u thái quá và không khí gia độn không bình thộn ng 1à mộn t trong nhộn ng nguyên nhân chính độn độn độn a trộn tiộn cộn vộn i ma tuý và trộn thành kộn nghiện ma tuý.

2. Nguyên nhân tộn xã hộn i hay hoàn cộn nh xã hộn i xung quanh tác độn ng

Trong gia độn bộn mộn không quan tâm độn con cái hoộn c nuộnng chiộn u thái quá độn độn sộn quộn lý con cái bộn buộnng lộn ng thì vộn i sộn nhộn y cộn m cộn a thanh thiện u niên nhộn ng tộn xộn u rộn t độn xâm nhộn p. Độn u tiên là mộn i chộn i, đua đòi, lộn i hộn c, hộn c kém, bộn hộn c độn độn bộn lộn i kéo nghiện ma tuý. Đa sộn độn i tiộn ng thanh thiện u niên nghiện độn u thộn t hộn c, hoộn c có trình độn hộn c vộn n thộn p, phộn lộn trong sộn hộn mộn i có trình độn tiộn u hộn c, sộn ít độn ng hộn c độn trung hộn c cộn sộn, hoộn c độn ng độn i hộn c, cao độn ng và trung hộn c chuyên nghiện p. Đa sộn hộn không độn c độn o vộn nghộn nghiện p, bộn i vộn y cộn hộn i độn tham gia vào quá trình phát triện xã hộn i là rộn t nhộn. Không nghộn nghiện p, hoộn c nghộn nghiện p không nhộn độn nh, có độn a vộn thộn p trong xã hộn i, thu nhộn p thộn p và không nhộn độn nh, không kiộn m độn tiộn n cho cuộn c sộn ng độn c lộn p cộn a mình, vì thộn hộn có cộn m giác thua thiộn t vộn tâm lý, độn sinh chán chộn ng, bộn t mộn và sinh ra nghiện n ngộn p.

Vộn i lộn p trộn độn ng hộn c phộn thông cộn sộn rộn t độn bộn lộn i kéo vào con độn ng nghiện ma tuý. Lý do là các em không có "sân chộn i" lành mộn nh, nộn u muộn n giộn i trí các em phộn i tìm độn các độn a độn m tộn do mà độn đó vì lộn i nhuộn n, hay đã có sộn n nhộn ng kộn xộn u và mộn t sộn kộn không tộn mộn t thộn độn n nào độn lộn i kéo các em sa ngã độn vào con độn ng nghiện ma tuý...

Độn c biộn t, công tác tuyên truyện n, giáo độn c vộn tác hộn i hộn u quộn cộn a ma tuý nhộn m tộn o phong trào quộn n chúng rộn ng khộn p trong phòng ngộn a, lên án, ngăn chộn n, độn u tranh chộn ng tộn i phộn m ma tuý và tộn nộn n ma tuý chộn a thộn ng xuyên và độn mộn nh, chộn a sâu, chộn a độn độn c nhiộn u vộn i tộn ng gia độn, tộn ng cộn ng độn ng thôn xóm, làng, xã khu phộn và độn n tộn i tộn ng công độn. Tuyên truyện n nhộn ng vộn hình thộn c mà chộn a gộn n vộn i hoộn t độn ng thộn c tộn. Do vộn y, vộn n còn không ít ngộn i chộn a nhộn n thộn c và hiộn u biộn t độn c tác hộn i cộn a ma tuý.

Công tác cai nghiện n cũng đã độn c độn y mộn nh trong thộn i gian qua (cộn nộn c có hộn n 30 trung tâm cai nghiện n) nhộn ng tộn lộn tái nghiện n vộn n cao (80%) chộn ng tộn các trung tâm chộn a thộn c sộn có hiộn u quộn trong công tác cai nghiện n. Thộn c tộn này xuộn t phát tộn nhiộn u vộn n độn vộn kộn thuộn t, phộn ng tiộn n,

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

cách chữa trị cũng như kinh phí... nhưng không thể không kể đến những tiêu cực ở các trung tâm. Công tác cai nghiện của chúng ta có hình thức và phương pháp phù hợp với những thực tế, tâm lý cũng như mục đích cai nghiện. Những thực tế của các ngành, các địa phương và công tác cai nghiện và tái hòa nhập xã hội cho người nghiện còn chưa thực sự tốt. Vì vậy chúng ta có sự phối hợp đồng bộ, chúng ta có các biện pháp gì quy định thích hợp ngay trên từng địa bàn. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu năm mới tiếp tục nghiên cứu để công an hiểu lúc, hiểu nơi còn lưu ý, chúng ta phát hiện kịp thời những địa điểm có liên quan đến ma túy để ngăn chặn.

3. Nguyên nhân từ phía bên bè cùng lứa tuổi.

Ngoài gia đình với sự chăm sóc, kèm cặp sát sao của cha mẹ, nhà trường với sự quản lý chặt chẽ của thầy cô giáo thì thanh thiếu niên còn chịu ảnh hưởng lớn của môi trường bên bè. Bên cạnh của mối quan hệ này là dựa trên sự đồng ý hợp tác và hứng thú. Điều này luôn có tác động hai mặt, nếu các em tiếp xúc với nhóm bạn tốt sẽ có thể học theo bạn những cách hành vi đẹp, biết giúp đỡ quan tâm đến mọi người. Ngược lại, nếu các em tiếp xúc với nhóm bạn xấu, sẽ học tập bên bè những hành vi không tốt, như thói vô trách nhiệm, đòi hỏi quá đáng và không chịu nghe lời. Kết quả điều tra cho thấy 100% số người nghiện có nhóm bạn cũng là người nghiện, hoặc có tiền án, tiền sự khác.

4. Nguyên nhân từ chính những người tiếp xúc nghiên

Một số cha mẹ của thanh thiếu niên nghiện ma túy cho rằng, con cái của họ có thể đã bị bên bè hay kẻ buôn bán ma túy ép dùng ma túy. Tuy nhiên, bên trẻ lại nói rằng chúng sẽ dùng ma túy vì chúng muốn giải sầu, muốn có cảm giác dễ chịu, muốn quên đi những rắc rối của mình và thế giới. Chúng muốn vui vẻ, thoải mái trí tuệ, thích mua sắm, làm đẹp, vui vẻ, cảm thấy mình là người lớn, tự ra đời, muốn thuộc về một nhóm nào đó, hay dùng "hay hay" thì tham gia thế... Khi đã thế một vài lần sẽ mắc nghiện. Từ những ý tưởng bên trong cùng những tác động bên ngoài sẽ là nguyên nhân dẫn đến thanh thiếu niên nghiện ma túy.

10. Hỏi: Những dấu hiệu để nhận biết con em mình nghiện ma túy?

Đáp: Theo tài liệu của Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy thì có các cách nhận biết một người đã nghiện ma túy qua các biểu hiện sau đây:

1. Thay đổi bất thường về giấc ngủ: thức khuya, ngủ ít, dậy muộn, ngày ngủ nhiều.
2. Hay trốn tránh, đi lạc đàn đám với những người không có công ăn việc làm, không học hành, hay chơi thân với người nghiện ma túy.
3. Đi lạc có qui luật, một ngày có đến một giờ nhất định nào đó dù có đang bận việc gì cũng tìm cách kiếm tiền để "đi".
4. Thích ở một mình, ít hoặc không tiếp xúc với mọi người (kể cả người thân trong gia đình).
5. Tâm trạng thường lo lắng, bên cạnh, đôi khi nói nhảm, nói dối, hay có biểu hiện chán ghét,

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

câu hỏi.

6. Hay ngập vệt, ngộp ở miệng, mất mồm, lơ đãng, không chăm lo về sinh cá nhân, nếu là học sinh thì thường đi muộn, trốn học, học học gì mớ gì, ngộp học trong lớp hay ngộp gà ngộp vịt.

7. Nhu cầu tiêu tiền ngày mất nhu cầu, sống dửng dưng tiêu tiền không có lý do chính đáng, thường xuyên xin tiền người thân, hay bán đồ đạc cá nhân và cả gia đình, nếu nếu nhu cầu, ăn cắp vặt.

8. Túi quần, áo, cặp sách, phòng tắm thường có nhu cầu như: giấy bạc, thuốc lá, kẹo cao su, bút dạ, bàn xi lanh, kim tiêm, ống thuốc, thuốc phiện, gói nhũ hêrôn.

9. Có dấu kim tiêm trên mặt má, mu bàn tay, cổ tay, mắt trên khuỷu tay, mắt trong mắt cá chân, bẹn, mắt.

10. Đột ngột người đã nghiện ngập, ngoài các dấu hiệu trên còn biểu hiện: Sức khỏe giảm sút rõ rệt; thường xuyên ngập vệt; mất ngủ; da tái, môi thâm, cổ họng hôi hám, ít tắm giặt, ăn mất lúc ăn.

Ghi chú: Nghiện người nào có càng nhu cầu như biểu hiện nêu trên thì người đó càng có nhu cầu khả năng đã nghiện ma túy. Chức năng như là lý do để đưa đi xét nghiệm chứng ma túy để khẳng định.

11. Hỏi: Tại sao nghiện ma túy lại rất khó bỏ?

Đáp: Vào năm 1975, các nhà bác học đã nghiên cứu tìm ra các Endorphin, tức là Mocphin nội sinh, do chính cơ thể tiết ra, như chúng mà cuộc sống của con người ta cần bằng và thoải mái. Khi sống dửng dưng ma túy như vậy, các Opioid - Receptor không chỉ gây ra các tác động mà còn làm thay đổi hoạt động của một số chức năng sinh học trong cơ thể, đặc biệt là điều khiển bào thần kinh, cơ thể phải đi vào chức năng, thích ứng dần với ma túy được đưa vào, lượng Endorphin bên cơ thể sẽ ít dần và sau cùng hoàn toàn không được sản sinh ra. Như vậy, người nghiện sẽ lệ thuộc dần dần ngày càng nhu cầu vào ma túy. Nếu người sống dửng dưng ma túy, do cơ thể không tiết dần ra các Endorphin, sẽ đi vào chức năng hoạt động các chức năng sinh học bị hết hàng hoàn toàn sẽ đưa đến hội chứng cai nghiện (Withdrawal Symptom).

Đó là những cơn vã dãi, ngập chực nước mắt, nước mũi, khó chịu, tháo dãi, đau bụng, ngứa da gà v.v... Cùng với các triệu chứng này, người nghiện ma túy trở nên thèm khát ma túy, dần dần nghiện hành vi không lường trước được, không thể chấp nhận được bên thân. Dấu hiệu của hội chứng cai cao độ khoảng 48 - 72 giờ sau khi dùng ma túy và bắt đầu giảm bớt sau một tuần. Tuy nhiên, một vài chức năng của cơ thể sau 6 tháng vẫn chưa trở lại bình thường. Khi người nghiện sống ma túy sẽ gây ra hội chứng thiếu hụt bào thần kinh trong khoảng từ 1 - 2 năm.

Các chứng ma túy đã tạo cho thần kinh con người luôn trong trạng thái bị kích thích, bị "cột chặt" thân phận với ma túy. Khi đã dùng ma túy với liều cao thường xuyên, có thể người nghiện đã bị đứt đứt hệ thần kinh, tiêu hoá bị rối loạn nên con người phải ngừng chấp, trở thành thần thần, cơ thể hao mòn, gầy yếu, có lúc bị kích thích cao độ có thể dẫn tới các hành động liều lĩnh, gây ra phạm tội.

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

Nghiện ma túy làm cho cơ thể người nghiện loãng trong trạng thái bất bình thường, gây nên các rối loạn chức năng của các rối loạn toàn thân. Vì vậy, việc cai nghiện ma túy đòi hỏi người nghiện phải có quyết tâm cao và có nghệ thuật. Người nghiện phải hiểu tâm, tách mình ra khỏi môi trường ma túy nếu không thì việc cai nghiện sẽ không có hiệu quả.

12. Hỏi: Gia đình, xã hội và cá nhân phải làm gì để con em mình không nghiện ma túy?

Đáp:

Trước tiên về phía gia đình:

Bố mẹ phải làm gương tốt trong lối sống, cách ứng xử, tránh đổ xô y ra xung đột trước mặt trẻ con. Nếu gia đình hoà thuận sẽ tạo cho trẻ một môi trường lành mạnh tâm lý, hình thành nhân cách tốt cho trẻ.

Không nhúng tay, các bậc phụ huynh phải có những giải pháp đúng đắn để ngăn ngừa cho đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ tuổi đi học. Tức là, giáo dục cho đứa trẻ biết quan điểm của cha mẹ về cái gì "tốt" cái gì "xấu".

Phải xây dựng đức tin liên kết chặt chẽ của lòng tin và sự thoải mái yêu. Tăng cường lòng tin, tính tự lập của đứa trẻ, không để cho chúng có cảm giác bất lực, mất tự do bằng cách hướng dẫn cho con cái tự chọn cho mình những cái mình thích (tốt nhiên vẫn trong khuôn khổ - tự do trong khuôn khổ) để từ đó làm cho việc cai nghiện ma túy trở nên dễ dàng hơn trong những năm tiếp theo.

Khi đứa trẻ đi học, bố mẹ hãy quan tâm chăm sóc đứa trẻ kỹ lưỡng, cách ăn uống của con cái, học hành sẽ ăn uống bữa bãi của trẻ. Mặc dù vẫn thành niên có thể không quan tâm những chuyện cha mẹ luôn giúp chúng hình thành sâu sắc những thói quen của con cái mình về ma túy. Hãy tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ cho chúng biết những tác hại của ma túy.

Nhất là khi đứa trẻ bước sang tuổi dậy thì, bố mẹ nên quan tâm đến đời sống của con cái để hướng dẫn cho con cái cách hành xử đúng trong các mối quan hệ. Cần phải biết con mình quan hệ với ai, bạn bè tốt hay xấu. Đứa trẻ nào có một bạn bè xấu dùng ma túy thì có khả năng chính chúng sẽ dùng ma túy.

Nên có sự qua lại giữa các bậc phụ huynh với nhau, bằng cách làm quen với cha mẹ của bạn bè chúng để có hỗ trợ cho nhau, ngăn chặn con cái mình sa đà. Phải làm sao giúp đỡ và cứu giúp sự nghiệp hàng ngày của con cái mình hơn.

Song song với việc quan tâm đến con cái để kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những thói hư tật xấu của chúng thì việc khen ngợi, khuyến khích con em mình làm những việc tốt cũng rất cần thiết vì nó sẽ tạo ra cho đứa trẻ những niềm vui và lòng tin, quên đi những cảm giác bất an, mất tự do, ngăn chặn những "bất phát" của đứa trẻ.

Cần phải biết rằng, những đứa trẻ bất hạnh khi còn nhỏ, hay không có điều kiện tiếp xúc với sách vở về pháp luật thì nguy cơ nghiện ma túy dễ dàng hơn. Vì trong khi còn học tập tại nhà trường,

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Bắc

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

Đáp: Khi trong nhà có người nghiện ma túy thì phải:

+ Báo cho chính quyền cơ sở về người nghiện ma túy trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó;

+ Giúp người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền cơ sở;

+ Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

+ Hợp tác quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

14. Hỏi: Luật phòng, chống ma túy quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

Đáp: Điều 3 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Trồng cây có chứa chất ma túy;

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiến hành, thực hiện, thực hiện công nghệ;

3. Sử dụng, tàng trữ chất sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, công kích, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy;

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán công nghệ tiến, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy;

5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có;

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy;

7. Trù thủ hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy;

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy;

9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.

15. Hỏi: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng, chống ma túy như thế nào?

Đáp: Cá nhân, gia đình có trách nhiệm:

1. Giáo dục thành viên: gia đình, thân nhân và tác hại của ma túy và thực hiện quy định của

Hội đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy.

Phụ huynh giáo dục cho con em mình hiểu sâu sắc hậu quả ghê gớm của ma túy để các em không bị quyên rũ, lôi kéo vào ma túy. Không cho con em mình chơi thân, tiếp xúc với những em bị hút, nghiện ngập; nếu có biết hiểu biết về nghiện hút ma túy. Giáo dục thông qua sách báo, phim ảnh; bằng hình ảnh, giới thiệu... với con em mình và trẻ xung quanh. quản lý chặt chẽ các quá trình học tập chính khóa, học thêm, vui chơi ngoài giờ, quan hệ với bạn bè, xã hội ngoài... ..

2. Thành viên đúng chức danh của thị trấn thu thuế và xã hội thu thuế gây nghiện, thu thuế hàng tháng để chi trả bản

3. Mọi gia đình phải tích cực đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và người khác. Phải phát hiện kịp thời và báo tin ngay với cơ quan chức năng để có liên quan đến ma túy cho cơ quan phòng, chống ma túy, báo các biện pháp như: dùng biện pháp tố giác ma túy cho cơ quan phòng, chống ma túy như tình hình, những biểu hiện của xã hội ma túy cũng như phạm tội về ma túy. Vì hạnh phúc gia đình mình và tương lai con em mình, các bậc phụ huynh hãy dành thời gian nghỉ ngơi của cha mẹ để chăm sóc, giúp đỡ các cháu. Trong trường hợp con cái bị sa vào ma túy thì các bậc cha mẹ đừng quá đau khổ, đừng sống mà sống chết diến mà không dám cho con cháu đi cai nghiện. Mọi người hãy bình tĩnh và sáng suốt giữ quy tắc về ma túy. Phát hiện sớm và kiên quyết cai nghiện, quản lý chặt chẽ sau cai nghiện là biện pháp tốt nhất cho con cái mình thoát khỏi thảm họa ma túy. Những trường hợp phát hiện con em mình nghiện ma túy, vì sống mà sống chết diến và vì công quan, mà sống chết diến và vì bạn bè hàng xóm nên cha mẹ các em đã mua thuốc và cai cho con em mình như vậy cho các em đi học tập, sinh hoạt bình thường, cho nên không có tác động và tình trạng các em càng nghiện nặng hơn. Các bậc phụ huynh đó đã không hiểu rằng phải có pháp luật để xử lý và tình trạng trường hợp nghiện khác nhau và cần có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ thì công tác cai nghiện mới có hiệu quả.

Vì vậy, mọi người đều phải nâng cao ý thức giác ngộ và tích cực tham gia phong trào quản lý chúng, ngăn chặn hiểm họa ma túy là trách nhiệm của gia đình mình. Gia đình là tế bào xã hội, cho nên gia đình có vai trò to lớn trong xã hội để ngăn ngừa và phát triển của mọi quốc gia; mọi quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội là một thể thống nhất, biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ với nhau. Gia đình là nơi phát hiện sớm những biểu hiện tiêu cực, những vi phạm, trong đó có tệ nạn và tội phạm về ma túy. Gia đình là nơi các thành viên yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, gia đình, trong đó đặc biệt là người mẹ, người vợ có vai trò to lớn trong việc giáo dục, cải tạo những thành viên trong gia đình mình nếu sai phạm để họ sửa chữa lỗi lầm, trở thành những người có ích cho xã hội. Gia đình cũng là nơi phát hiện những người bạn xấu, những mối quan hệ tiêu cực của các thành viên trong gia đình cũng như những người hàng xóm xung quanh và những biểu hiện có liên quan đến nghiện hút và phạm tội về ma túy.

4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tái cơ cấu xã hội, phòng chống tái nghiện.

5. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

Nhà nòng cốt có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tội phạm ma túy.

6. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan Nhà nòng cốt có thẩm quyền về việc trồng cây có chứa chất ma túy; tham gia trồng phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.

Xã hội trong sạch không có ma túy chỉ khi gia đình không có ma túy, cũng giống như cơ thể của con người chỉ được coi là khỏe mạnh, phát triển khi từng tế bào không bị nhiễm bệnh.

16. Hỏi: Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm như thế nào trong phòng, chống ma túy?

Đáp: Theo quy định tại Điều 10 Luật phòng, chống ma túy thì nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tội phạm ma túy;

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy;

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.

17. Hỏi: Những cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy có được Nhà nòng cốt miễn thuế và tài sản, tính mạng hay không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 14 Luật phòng, chống ma túy thì:

1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy được Nhà nòng cốt miễn thuế và giảm bớt.

2. Trường hợp cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma túy mà bị thiệt hại về tài sản thì được Nhà nòng cốt đền bù; trường hợp cá nhân bị thiệt hại tích, tổn hại về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

3. Cơ quan công an, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, viện kiểm sát, tòa án và chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

18. Hỏi: Như thế nào là việc chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần?

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

Đáp: Theo quy định tại Điều 21 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 thì mọi công dân Việt Nam có quyền tự do kinh doanh, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy, nhưng không được mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy trái pháp luật. Mọi công dân Việt Nam không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép.

19. **Hỏi:** Việc xử lý chống ma túy, thu hồi giấy phép, thu hồi công nhân bị thu giữ trong các vụ án hình sự được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật phòng, chống ma túy thì chống ma túy, thu hồi giấy phép, thu hồi công nhân bị thu giữ trong các vụ án hình sự phải tuân thủ pháp luật, thu hồi giấy phép, thu hồi công nhân được quy định trong các hoạt động pháp luật liên quan đến ma túy bị cấm đoán, cấm vận chuyển, cấm nhập khẩu.

20. **Hỏi:** Hình thức nào là cai nghiện ma túy?

Đáp: Cai nghiện ma túy là một biện pháp ngăn ngừa giảm các tác động về y học, pháp luật, giáo dục, xã hội, đạo đức, v.v... nhằm đưa trở lại, giúp người nghiện ma túy vượt các hình thức nghiện, phục hồi sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng.

Cai nghiện ma túy là một quá trình giảm thiểu giai đoạn: giai đoạn cắt cơn nghiện; giai đoạn hồi phục sức khỏe, tâm; sinh lý và giáo dục xã hội; giai đoạn duy trì và tái tạo cuộc sống; giai đoạn giám sát, tái vận, quản lý tái công đồng. Các giai đoạn này phải liên tục, kết nối nhau trong thời gian từ 2 - 3 năm.

Đã cai nghiện được hoàn toàn công dân phải có sự kết hợp của ý chí người nghiện và sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng xã hội. Một người chỉ được coi là đã cai nghiện được hoàn toàn nếu sau 6 năm không dùng ma túy tái nghiện. Chính vì vậy, thời gian cai nghiện thực sự là thách thức lớn đối với người nghiện ma túy.

21. **Hỏi:** Đối với việc cai nghiện ma túy, trách nhiệm của người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy được quy định như thế nào?

Đáp:

Theo Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 quy định người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy có trách nhiệm như sau:

1. Người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Tự khai báo tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

2. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a) Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;

b) Đóng viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;

d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng người nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.

22. Hỏi: Có bao nhiêu biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy?

Đáp: Theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 4/2008/QH12, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định như sau:

1. Các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tại gia đình;

b) Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

23. Hỏi: Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được quy định như thế nào?

Đáp: Theo khoản 5 Điều 1 Luật số 4/2008/QH12, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 quy định như sau:

1. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

Trình bày giúp tôi nghi vấn ma túy không thuộc nguy hiểm hại đến an ninh thì áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ quan đăng ký theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cơ quan đăng ký sáu tháng đến mười hai tháng.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ quan đăng ký, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.

24. Hỏi: Khi nào người nghiện ma túy bắt buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Đáp: Theo Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 thì người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cơ quan đăng ký hoặc đã được giáo dục nhàn tẻ tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc tối đa không vượt quá hai năm.

Người nghiện ma túy thuộc nguy hiểm làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là vi phạm hành chính.

Thực hiện và hỗ trợ đăng ký của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chi phí cai nghiện bắt buộc, thời gian đưa người nghiện ma túy quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

25. Hỏi: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bắt buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trình bày nào?

Đáp:

Theo Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 thì người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cơ quan đăng ký hoặc đã được giáo dục nhàn tẻ tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc nguy hiểm hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

Việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không coi là vi phạm hành chính.

26. Hỏi: Ai có trách nhiệm lập hồ sơ xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

buộc?

Đáp: Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi người nghiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đi vào người không có chức vụ như đã nêu, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ... Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ này.

27. Hỏi: Hồ sơ xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì Hồ sơ xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch của người nghiện.
2. Các biện pháp cai nghiện đã áp dụng.
3. Những tài liệu khác có liên quan đến nhân thân người nghiện (nếu có).
4. Những xét của Công an cấp xã, ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức xã hội mà người đó là thành viên.

28. Hỏi: Trình tự xét duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng Tọa vấn để giúp việc xét duyệt hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Thành phần Hội đồng Tọa vấn gồm: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là trưởng ban; Trưởng phòng Tội phạm, Trưởng phòng Y tế và Trưởng Công an cấp huyện là các ủy viên của Hội đồng.

Thương ban trưởng Hội đồng Tọa vấn có trách nhiệm tổ chức chủ trì phiên họp và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gọi họp để đưa các thành viên của Hội đồng Tọa vấn và triệu tập họp Hội đồng Tọa vấn.

4. Hội đồng Tọa vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết tình trạng hợp

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt báo

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

thủ, kết luận theo đa số. Nếu người nghiện là người chưa thành niên, Hội đồng Tòa án nhân dân địa phương có quan báo và chăm sóc trẻ em cùng cấp tham gia phiên họp.

Biên bản họp Hội đồng Tòa án phải ghi rõ ý kiến phát biểu của từng người biểu u tham dự.

29. Hỏi: Ai có thẩm quyền quy định mức độ nghiện ma túy vào cấp số cai nghiện bắt buộc? Thủ tục thi hành quy định mức độ nghiện ma túy vào cấp số cai nghiện bắt buộc được tính từ thời điểm nào?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì:

- Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Hội đồng Tòa án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và quy định mức độ nghiện ma túy vào cấp số cai nghiện bắt buộc.

- Quy định mức độ nghiện cho cá nhân và gia đình người bị đưa vào cấp số cai nghiện bắt buộc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ và cấp số cai nghiện bắt buộc.

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quy định mức độ, cơ quan công an cấp huyện có trách nhiệm đưa người phạm tội chấp hành quy định mức độ nghiện ma túy vào cấp số cai nghiện bắt buộc.

- Thời hạn thi hành quy định mức độ nghiện ma túy vào cấp số cai nghiện bắt buộc được tính từ thời điểm cấp số cai nghiện bắt buộc làm thủ tục tiếp nhận.

30. Hỏi: Pháp luật quy định thời gian cai nghiện ma túy tại cấp số cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 34/2002/NĐ-CP thì thời hạn cai nghiện ma túy tại cấp số cai nghiện bắt buộc tối thiểu năm đến hai năm.

31. Hỏi: Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?

Đáp: Theo quy định tại Điều 30, Luật phòng, chống ma túy năm 2000 thì trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm:

1. Tuân thủ nội quy và chấp hành quy định lý, giáo dục của cấp số cai nghiện bắt buộc;
2. Lao động, học tập, chữa bệnh cai nghiện và góp phần đem báo đời sống trong thời gian cai nghiện.

32. Hỏi: Nếu người nghiện ma túy tự nguyện xin vào cai nghiện tại cấp số cai nghiện bắt buộc thì phải làm thủ tục gì?

Đáp: Theo Điều 11, 12 của Nghị định số 34/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28-3-2002 "Quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đời sống người nghiện ma túy vào cấp số

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

cai nghiện bắt buộc; thì:

- Người nghiện ma túy tự nguyện xin cai nghiện được nhận vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không coi là bị xử lý vi phạm hành chính.

- Hội sở của người nghiện tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:

+ Được xin vào cơ sở cai nghiện của cá nhân hoặc gia đình người tự nguyện cai nghiện, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Được vui lòng người nghiện dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đi di tản hợp pháp.

+ Bên sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (kèm theo bản chính để đi chi u).

+ Bên cam kết cai nghiện của người tự nguyện hoặc người đi di tản hợp pháp với cơ sở cai nghiện.

Hội sở được nộp cho người đi ng đ u cơ sở cai nghiện.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hội sở của người tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện, người đi ng đ u cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét hội sở và căn cứ vào khả năng của cơ sở ra quyết định tiếp nhận. Thời hạn cai nghiện tối thiểu ít nhất là 6 tháng.

- Quyết định của người cho cá nhân và gia đình người tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đi đó cư trú.

33. Hỏi: Trong cơ sở cai nghiện, đi tiếp ng nào phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh?

Đáp: Theo quy định tại Điều 32 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 thì trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma túy sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh:

a) Người chưa thành niên;

b) Phụ nữ;

c) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

d) Người đã cai nghiện nhưng vẫn còn hành vi gây rối trật tự.

- Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng pháp luật pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy.

- Người đi ng đ u cơ sở cai nghiện ma túy được quy định áp dụng các biện pháp công nghệ chứng theo quy định của pháp luật để quản lý chữa bệnh, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Bắc

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

yêu cầu chính quy định của pháp luật, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.

Chính quy định của pháp luật, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ các cơ sở cai nghiện ma túy và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi có yêu cầu.

- Các cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy.

34. Hỏi: Trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện chích thành niên được áp dụng chế độ cai nghiện như thế nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 18 đến Điều 23 Nghị định 34/2002/NĐ-CP chế độ cai nghiện chích và người cai nghiện chích thành niên được áp dụng quy định như sau:

- Về nội dung:

Những người cai nghiện chích thành niên cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc được bố trí khu vực riêng, được chia thành đội, lớp, được sắp xếp công việc phù hợp với điều kiện, giới tính, trình độ văn hóa, tính chất và mức độ nghiện.

Phòng phải đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, kín gió vào mùa đông, hợp vệ sinh môi trường.

- Người cai nghiện chích thành niên cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc phải chịu sự quản lý, giáo dục và phân công lao động của các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Về hình thức: Người cai nghiện chích thành niên cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc chấp hành pháp luật giáo dục theo hình thức văn hóa theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với những người cai nghiện có trình độ khác thì tùy vào khả năng và điều kiện thực tế, các cơ sở cai nghiện có thể tổ chức hình thức văn hóa theo quy định.

- Về lao động:

+ Ngoài giờ chấp hành, hình thức, người cai nghiện chích thành niên phải tham gia lao động do các cơ sở cai nghiện tổ chức. Các cơ sở cai nghiện có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và đạo đức cho họ.

+ Không được sử dụng người cai nghiện chích thành niên làm những công việc nặng nhọc, đặc biệt nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

+ Thời gian lao động của người cai nghiện chích thành niên không được nhiều hơn thời gian hình thức, chấp hành. Thời gian lao động, hình thức không quá 7 giờ trong một ngày. Chế độ của người cai nghiện chích thành niên làm thêm giờ, làm việc ban đêm trong những trường hợp thực tế cần thiết và theo quy định của pháp luật về lao động.

- Về chi phí hình thức, chấp hành, ăn uống:

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Việt Nam

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

+ Người nghiện chuyển thành niên bắt đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để cơ quan tiếp nhận học phí, tiền thu học phí, tiền học nghề và các chi phí khác trong thời gian chấp hành quy định đưa vào cơ sở cai nghiện.

+ Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu chấp pháp của người nghiện chuyển thành niên có trách nhiệm đóng góp tiền ăn hàng tháng; trường hợp gia đình thu nhập nghèo, người đỡ đầu chấp pháp chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hoặc người không có nơi cư trú nhất định thì được xét trợ cấp tiền ăn hàng tháng.

35. Hỏi: Pháp luật quy định về việc phạm tội của người đang cai nghiện ma túy bắt buộc như thế nào?

Đáp: Theo khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 quy định như sau:

Người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tội phạm xã hội cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bắt phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp phạm chấp hành hình phạt tù hoặc không giam giữ hoặc phạm tội nghiêm trọng cho hàng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

36. Hỏi: Người đã cai nghiện được học nghề như thế nào để hoà nhập cộng đồng?

Đáp: Theo khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy quy định như sau:

1. Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không thuộc trường hợp quy định điểm b khoản này;

b) Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao.

2. Nội dung quản lý sau cai nghiện bao gồm:

a) Quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hoà nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư trú;

b) Quản lý, tư vấn, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuyển biến tái hòa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện.

3. Người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất được hưởng thành quả lao động của mình theo quy định của Chính phủ.

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

4. Người đang được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện mà bị trốn thì người đứng đầu cơ sở ra quyết định truy tìm; cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở quản lý sau cai nghiện trong việc truy tìm để đưa người đó trở lại cơ sở thực hiện tiếp thi gian còn lại.

5. Cơ sở quản lý sau cai nghiện phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người được quản lý sau cai nghiện.

6. Người đã hoàn thành thi gian quản lý sau cai nghiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, gia đình tiếp nhận, tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện.

7. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định đối tượng có nguy cơ tái nghiện cao quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; thẩm quyền quyết định, trình t, thẩm tra đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện; chế độ quản lý và chính sách hỗ trợ cho người sau cai nghiện; tổ chức và hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện.

37. Hỏi: Tái nghiện ma túy và hậu quả của việc tái nghiện?

Đáp: Tái nghiện là hiện tượng của một người nghiện ma túy sau khi được gia đình, chính quyền, các đoàn thể giúp đỡ, giáo dục, chữa trị cai nghiện để trở lại cuộc sống bình thường trong xã hội, nhưng vì một lý do nào đó họ đã không kiềm chế được nên lại sống động các chất ma túy.

Người nghiện ma túy sau khi cai nghiện ma túy lại tái nghiện bao giờ cũng nghiện nặng hơn. Thông thường nghiện để tiếp tục nghiện hút, hít n, tái nghiện thì chuyển sang sống động bệnh hình thức tiêm chích.

Vì người nghiện tình thế thiếu tiền, sống động ma túy bệnh hình thức tiêm chích ít tiền kém mà mức độ thoải mái lại cao. Hậu quả của việc tái nghiện đưa không nhận thức hoặc coi thường nguy hiểm của hình thức tiêm chích. Với hình thức tiêm chích, nguy cơ mắc bệnh r, t, l, n vì dùng bơm kim tiêm hoặc dùng chung lọ thuốc trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh.

Vì vậy, người nghiện ma túy vẫn có thể trở lại y khi tái nghiện càng trở nên suy kiệt về thể chất. Qua điều tra một số địa bàn cho thấy 70 - 75% người tái, nghiện mắc các bệnh thể: lao, giang mai, sốt rét, 80% suy kiệt về thể chất, 70% sống người nhiễm HIV là do tiêm chích ma túy: Tái nghiện ma túy dẫn đến nguy hiểm về tính mạng cho người nghiện ma túy. Do tình trạng không làm chế độ nên thân khi lên cơn nghiện mà chữa có ma túy đáp ứng khi người ta đổ bệnh lao động, tai nạn giao thông hoặc bệnh tật vong do sống động ma túy quá liều.

Do tình trạng sức khỏe suy sụp, người tái nghiện sẽ mất dần khả năng lao động và nếu vợ n có việc làm họ cũng r, t, b, sa thải, khiến ngu, n kinh tế thu nhập mất đi. Kết quả tất yếu là họ phải sa vào con đường phạm tội phạm tội, phạm tội có tiền chích hút ma túy.

Tội phạm, người nghiện vẫn đã bị suy sụp về tinh thần, về trạng thái tâm lý lại càng suy sụp

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

hạn trong tình trạng tái nghiện cùng với sự tụt dốc, kiệt sức về thể chất, gia đình và cộng đồng. Thế đó, người tái nghiện càng trở nên mất niềm tin, dần dần mắc các sai lầm, thậm chí quên trí, bắt đầu đi.

Đôi với gia đình có người tái nghiện:

- Thiết lập mối quan hệ với kinh tế so với người nghiện.

- Chú ý đến thói quen và tình thần, tâm lý do bệnh cộng đồng xung quanh họ.

Các thành viên trong gia đình bị tổn thương và tình thần do phải chịu sự ép tâm lý nặng nề, không khí gia đình căng thẳng, mất lòng tin với người nghiện, như họ kinh tế cộng đồng tái nghiện đôi với cộng đồng cũng rất to lớn. Chưa kể đến việc sự tham gia lao động xã hội bị giảm sút, việc đi lại cai nghiện cho các đối tượng tái nghiện cũng là một gánh nặng lớn đôi với xã hội. Tái nghiện là người nghiện nặng và vì vậy, pháp luật đi lại cai nghiện cũng phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều so với cai nghiện lần đầu.

Chính vì vậy mà công tác cai nghiện cũng trở nên kém hơn rất nhiều. Với sự lồng ghép người tái nghiện gia tăng, xã hội tiếp tục sự phải gánh chịu hàng loạt vấn đề phức tạp khác nhau: mất trật tự an ninh xã hội, tội phạm gia tăng, các tệ nạn xã hội khác trở nên nghiêm trọng hơn.

38. Hỏi: Nguyên nhân dẫn đến tái nghiện ma túy?

Đáp: Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người nghiện các chất ma túy sau khi cai nghiện xong lại tái nghiện.

Nguyên nhân chủ yếu quan trọng nhất thân người nghiện.

Lỗi lầm buông thả, ăn chơi, đua đòi là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tái nghiện. Khi đã quen với lối sống xa hoa, người ta rất khó để thói quen sống ma túy. Nếu xung quanh người nghiện vẫn còn những người đi kèm xa hoa và sự hút cộng đồng lối sống lành mạnh chủ yếu thì đi đến nghiện nhiên xảy ra là người ta sẽ quay trở lại với ma túy.

- Họ không dám can đảm và nghề nghiệp để họ tự mình bỏ bê xa hoa, người tái nghiện tiếp tục giao du với bạn bè cũ và như vậy, người ta thích hợp cho việc sống ma túy không bị lỗi lầm.

Nguyên nhân khách quan

- Do môi trường xã hội chủ yếu trong xã hội: một trái cộng đồng kinh tế thị trường luôn là một thách thức cho các tệ nạn xã hội phát triển, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Hiện nay, chúng ta chủ yếu kiểm soát chủ yếu các chất ma túy, ma túy vẫn đang trôi nổi, tồn tại ngoài xã hội. Điều đáng ngại các đối tượng người nghiện như người cai nghiện và người nghiện tái nghiện trở về thị trường lôi kéo rồi người đã cai nghiện trở lại con đường nghiện ma túy.

- Họ không tìm được việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, sau khi cai nghiện người

Hỏi đáp Luật phòng chống ma túy

Viết bởi

Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 06:13

ta thường có tâm lý chán chường, bất lực. Nếu không có việc làm để nhàn nhàn thu nhập thì, không để mặc cho cuộc sống cho bản thân và gia đình thì người ta sẽ dần dần sa vào tái nghiện.

- Cuộc sống gia đình không hoà thuận cũng là một nguyên nhân khiến người ta tái nghiện. Với tâm trạng mệt mỏi, buồn chán sẽ có, nếu gia đình, người thân không chia sẻ cảm thông và có những sự hỗ trợ kịp thời cần thiết và tinh thần thì người ta sẽ rơi vào tình trạng tái nghiện./-

Người n: <http://www.lamdong.gov.vn/>